

## กิจกรรม 5 ส สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดการประชุมบุคลากร เพื่อให้ความรู้ในการจัดทำกิจกรรม 5 ส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัย เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน โดยมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐาน 5 ส และเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำของสถาบัน โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอน การแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม 5 ส การกำหนดแผนงานกิจกรรมหลักประจำปีงบประมาณ การกำหนดพื้นที่ผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของสถาบันและมหาวิทยาลัยต่อไป



## ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม งานวันเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย 2554

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและสร้างเสริมอาชีพ ภายใต้การดำเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี ในงาน “เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2554” ระหว่างวันที่ 8 -13 มกราคม 2555 ร่วมกับคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พิรพัชระ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับผิดชอบบริหารโครงการ การฝึกอบรม รวม 25 หลักสูตร มีเป้าหมายให้การฝึกอบรมแก่ผู้รับบริการไม่ต่ำกว่า 1,500 คน โดยความร่วมมือของคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย 8 แห่ง คือ คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มทร.อีสาน กาฬสินธุ์ มทร.ตะวันออก จันทบุรี มทร.ล้านนา ลำปาง มรภ.ยะลา มรภ.หมู่บ้านจอมบึง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (วว.)



### Big Cleaning Day ในกิจกรรม 5ส

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 แบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบ ตามที่คณะกรรมการกิจกรรม 5ส กำหนด เริ่มตั้งแต่ การแยกของที่ไม่ต้องการออก จัดวางสิ่งของต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ทำความสะอาด เพื่อความสะอาดในการทำงาน ถูกสุขลักษณะ เช่น โต๊ะทำงาน เก้าอี้ ตู้เอกสาร อุปกรณ์สำนักงาน ป้ายต่างๆ ทั้งนี้กิจกรรม Big Cleaning Day นั้น เป็นปัจจัยพื้นฐานในการบริหารคุณภาพที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี



